



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง
เรื่อง ประมูลจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายวัดทรงคนอง-พุทธมณฑลสาย๗
หมู่ที่๔ และ หมู่ที่๕
ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ งานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดทรงคนอง-พุทธมณฑลสาย๗ หมู่ที่๔ และ หมู่ที่๕ โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๗ เมตร คอนกรีตหนา ๐.๒๐ เมตร ชั้นรองพื้นทางหินคลุกตามแบบพร้อมไหล่ทางหินคลุกกว้าง ๐.๕๐ เมตร หรือตามสภาพโดยเริ่มจากถนน คสล.เดิมหมู่ที่๔ไปสิ้นสุดที่ถนน คสล.เดิมหมู่ที่๕ ระยะทางยาว ๕๑๒ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓,๕๘๒.๔ ตารางเมตร รายละเอียดตามแบบและประมาณการของ อบต.ทรงคนอง

* ราคาากลางของงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดทรงคนอง-พุทธมณฑลสาย๗ หมู่ที่ ๔ และ หมู่ที่ ๕ ในการเสนอราคาครั้งนี้ เป็นเงิน ๓,๔๗๔,๐๐๐.-บาท (-สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน-) * งบประมาณในการดำเนินการก่อสร้างครั้งนี้เป็นจำนวนเงิน ๓,๔๗๔,๐๐๐.บาท (สามล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

๑.ต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประมูลฯ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๔๐ ของราคากลาง (ไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๙ ,๖๐๐.- บาท) สัญญาเดียว

๒.ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓.ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น

๔.เป็นผู้ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

๕.ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการประมูลการจ้างงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๖.ผู้เสนอราคา ต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อว่าเป็นคู่สัญญาที่ไม่ได้แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำและแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔

๗.ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลที่ได้ลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e -Government Procurement : e-GP)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ หมู่ที่๔ และ หมู่ที่๕ องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง และกำหนดรับฟังคำชี้แจง รายละเอียดเพิ่มเติม (ถ้ามี) ในวันเดียวกันตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป (กรณีไม่มาดูสถานที่ ให้ถือว่า ได้ยอมรับในสภาพพื้นที่แล้ว)

กำหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ น. ถึง ๑๑.๐๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง อำเภอสามพราน และ จะแจ้งรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะราย ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ยื่นข้อเสนอทราบแล้ว

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๓,๐๐๐.- บาท (-สามพันบาทถ้วน-) ได้ที่งานพัสดุ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง ระหว่างวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ WWW.Gprocurement.go.th , www.zong@hotmail.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๔๓๑-๘๐๒๐ ในวันและเวลา ราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายชินปัทม์ ประเสริฐมรรค)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทรงคนอง

